

บทบรรณาธิการ

วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ฉบับนี้ เป็นฉบับครบรอบ 14 ปีของการจัดทำวารสารของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อใช้เป็นสื่อในการสื่อสารความรู้ทางวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านนี้ให้เป็นที่ไปอย่างกว้างขวาง ทั้งในหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับปัญหาด้านนี้ รวมทั้งภาคประชาชนที่คาดหวังให้เข้ามามีส่วนร่วมเชิงรุก เพื่อลดหรือขจัดการทุจริต นอกราชการบังหลวงให้หมดไปจากสังคมไทย เป้าหมายดังกล่าวนี้แม้ว่าหนทางยังอีกยาวไกลที่จะมีโอกาสบรรลุผลดังกล่าวได้ ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมวารสารฉบับนี้ก็ทำหน้าที่มาโดยตลอด จนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและได้รับการยอมรับจากสังคมไทยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้คณะผู้จัดทำวารสารฉบับนี้ต้องการให้บรรลุผลในวงกว้างมากยิ่งขึ้น จึงมีเป้าหมายที่จะทำเป็นวารสารวิชาการ ป.ป.ช. ฉบับ 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และจะเริ่มตั้งแต่ฉบับที่ 1 ของปีหน้าเป็นต้นไป ซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพของวารสารได้มากยิ่งขึ้น

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั่วประเทศช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ผมรู้สึกท้อใจเป็นอย่างยิ่งกับข่าวการซื้อขายเสียงในการเลือกตั้งดังกล่าว จนอยากรู้ว่าจะมีนายก อบต. ที่ได้รับการเลือกตั้งโดยไม่ซื้อเสียงเหลืออยู่เท่าไรและคิดเป็นร้อยละเท่าไรของทั้งหมด การซื้อขายเสียงในการเลือกตั้งนายก อบต. เป็นต้นเหตุสำคัญที่อาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมืองท้องถิ่นในโอกาสต่อ ๆ ไปได้ โดยส่วนตัวแล้วผมเชื่อเรื่องพลังการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่พลังดังกล่าวนี้ต้องทำผ่านกลุ่ม/องค์กรที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะในกรอบของ “ชุมชนเข้มแข็ง” ที่จะเป็นหลักประกันการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพที่แท้จริง นอกจากนี้ผมเชื่อว่าชุมชนเข้มแข็งจะช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชนและสังคมได้ทุกประเด็นด้วย

เนื้อหาสาระของวารสารฉบับนี้ยังคงเป็นไปตามกรอบเดิมที่มี 3 ส่วน คือ บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ แต่มีลักษณะพิเศษที่บทความวิชาการเป็นการนำเสนอบทความที่ได้รับรางวัลจากงานประกวดบทความวิชาการของสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน 4 บทความ คือ แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศไทย: ศึกษาเปรียบเทียบประเด็นการทุจริตในประเทศสแกนดิเนเวียกับประเทศไทย เทคโนโลยี: กฎหมายต่อต้านคอร์รัปชัน การสร้างธรรมาภิบาลในกระบวนการตัดสินใจลงทุนภาครัฐ และการทุจริตคอร์รัปชันกับสังคมไทย: ทบทวนเพื่อหาทางออกที่ยั่งยืน บทความดังกล่าวนี้มาจากนักวิชาการหลากหลายหน่วยงาน รวมทั้งจากนักศึกษาผู้ที่สนใจปัญหา

การทุจริตคอร์รัปชันด้วย ในขณะที่บทความวิจัยและบทความปกิณกะอีก 2 บทความ เป็นของ นักวิชาการประจำสำนักงาน ป.ป.ช. คือเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดำเนินงาน ด้านการป้องกันการทุจริตกับสำนักงาน ป.ป.ช. และ แนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสในการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารภาครัฐในภาวะวิกฤต ตามลำดับ

ผมคาดหวังว่าผู้อ่านวารสารฉบับนี้จะได้รับประโยชน์ตามสมควร และหวังว่าความสนใจเรื่อง การทุจริตคอร์รัปชันของสังคมไทยของท่านจะเป็นแรงขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของท่านในรูปแบบใด รูปแบบหนึ่งที่จะช่วยให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของสังคมให้ได้ผลมากยิ่งขึ้น

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ลีระพันธ์

บรรณาธิการ